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F U N D A R G E R Ð 

607. fundar sveitarstjórnar Mýrdalshrepps  

Árið 2020, föstudaginn 18. september, kom sveitarstjórn Mýrdalshrepps saman til fundar kl. 
20:00 í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Einar Freyr Elínarson, Drífa Bjarnadóttir, Þorgerður Hlín Gísladóttir, Páll Tómasson 
og Þórey Richardt Úlfarsdóttir. 
Að auki sat fundinn Þorbjörg Gísladóttir sveitarstjóri. Oddviti ritar fundargerð í tölvu. 

Oddviti setti fundinn og stjórnaði honum. 

Þetta var tekið fyrir: 

1. Umsókn um greiðslu tónlistarnáms utan sveitarfélags. 

 Lögð fram umsókn frá Salóme Þóru Valdimarsdóttur og Ólafi Ögmundssyni um að 
Mýrdalshreppur greiði hlut sveitarfélags vegna tónlistarnáms við Tónskóla Rangæinga. 

 Sveitarstjórn getur ekki orðið við erindinu. 

 Fleira var ekki tekið fyrir á fundinum og honum slitið kl. 20:35 

  

 

____________________________ 

           Einar Freyr Elínarson, oddviti 
 

 

_____________________________     _____________________________ 

Þorgerður Hlín Gísladóttir     Drífa Bjarnadóttir   

 
 

_____________________________     _____________________________ 

Páll Tómasson       Þórey Richardt Úlfarsdóttir 


